



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๕๖/๒๕๖๐

ด้วย นายวรากรณ์ ทอนเสาร์ ผู้ร้องที่ ๑ อายุ ๓๒ ปี นายวิรัตน์ ทอนเสาร์ ผู้ร้องที่ ๒ อายุ ๒๒ ปี ผู้ร้องทั้งสองอยู่บ้านเลขที่ ๑๘๕ ซอยรังสิต-นครนายก ๑๓ ซอย ๗ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรของนายบุญมี ทอนเสาร์ ผู้ตาย กับนางสาววันเพ็ญ พุ่มพวง ซึ่งบิดาและมารดาได้อยู่กินฉันสามีภริยากันโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรร่วมกัน ๒ คน คือ ผู้ร้องทั้งสอง ส่วนบิดาและมารดาของผู้ตายได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ขณะที่ผู้ร้องทั้งสองเกิด นายบุญมี บิดาของผู้ร้องทั้งสองได้เป็นผู้แจ้งเกิดให้ใช้นามสกุลของตน ให้การอุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษาเล่าเรียน ให้ที่อยู่อาศัยตลอดมา ทั้งยอมให้ใช้นามสกุลและให้ระบุในสูติบัตร ทะเบียนบ้าน ว่าเป็นบิดาผู้ให้กำเนิด ทั้งให้เรียกว่า “พ่อ” ตลอดมาและแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรของตน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายบุญมี ได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุการตายมะเร็งตับ และขณะถึงแก่ความตาย ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างที่นายบุญมียังมีชีวิตอยู่ได้ทำประกันสังคมไว้กับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีทำให้มีเงินตกทอดแก่ผู้ร้องทั้งสอง ต่อมาผู้ร้องทั้งสองได้ไปติดต่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีตายและเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีที่เกี่ยวข้อง แต่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีไม่อาจดำเนินการให้ได้ โดยแจ้งว่าผู้ร้องทั้งสองไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายบุญมี และแนะนำให้ผู้ร้องทั้งสองมายื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายเสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ จึงเป็นเหตุขัดข้องในการขอรับเงินประโยชน์ทดแทนของผู้ร้องทั้งสอง ผู้ร้องทั้งสองจึงต้องมายื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ในการร้องขอเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนี้ ผู้ร้องทั้งสองได้รับความยินยอมและไม่คัดค้านจากทายาททุกคนแล้ว ผู้ร้องทั้งสองเป็นบุคคลไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด ด้วยเหตุขัดข้องดังกล่าว ผู้ร้องทั้งสองขอศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้องและขอศาลได้มีคำสั่งว่า นายวรากรณ์ ทอนเสาร์ ผู้ร้องที่ ๑ และนายวิรัตน์ ทอนเสาร์ ผู้ร้องที่ ๒ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายบุญมี ทอนเสาร์ ผู้ตาย เพื่อให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายภิญโญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี